

ประจำวัน 7-13 พฤษภาคม 2557

### “พาณิชย์” เผยข้าวไทยเนื้อหอม กว่า 10 ประเทศติดต่อขอซื้อ คาดของอาจไม่พอขาย

นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า ขณะนี้ได้มีประเทศต่างๆ ติดต่อเพื่อขอซื้อข้าวไทยเข้ามาอย่างต่อเนื่อง ทั้งที่เป็นลูกค้าเดิมและลูกค้าใหม่ โดยมีประเทศในเอเชีย ตะวันออกกลาง และแอฟริกา ที่ได้ติดต่อขอซื้อข้าวไทยรวมๆ แล้วประมาณเกือบ 10 ประเทศ ซึ่งหากสามารถเจรจาขายได้ทั้งหมดน่าจะระบายข้าวในสต็อกออกไปได้อีกไม่ต่ำกว่า 4-5 ล้านตันทำให้ข้าวในสต็อกที่มีอยู่ก็จะเหลืออีกไม่มาก

ทั้งนี้ การเจรจาขายมีทั้งขายแบบรัฐบาลต่อรัฐบาล (จีทูจี) ขายให้โบรกเกอร์ และขายให้ภาคเอกชน ซึ่งกรมฯ มีหลักในการขายก็คือ จะขายในราคาตลาด ให้ส่วนลดบ้างตามความเหมาะสมหากซื้อในปริมาณที่มาก แต่ยืนยันได้เลยว่าจะไม่มีการขายในราคาที่ถูกลงๆ อย่างแน่นอนเพราะจะส่งผลกระทบต่อราคาข้าวในประเทศที่ขณะนี้กำลังปรับตัวสูงขึ้น

“กรมฯ ประเมินว่าแนวโน้มราคาข้าวกำลังปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องเพราะผลผลิตส่วนใหญ่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ไม่ว่าจะเป็นของไทยเอง หรือของคู่แข่ง นั่นหมายความว่าปีนี้ปริมาณข้าวในตลาดโลกจะลดลง และในส่วนของไทยเองก็เหลือข้าวไม่มากแล้ว โดยเฉพาะข้าวของรัฐบาล เพราะหลังจากที่ไม่มีโครงการรับจำนำก็ไม่มีการเข้าสู่อสต็อกเลย” นายสุรศักดิ์กล่าว

สำหรับแผนการระบายข้าวสต็อกรัฐบาลให้ได้เดือนละ 8 แสนตันถึง 1 ล้านตัน ยังคงดำเนินการอย่างต่อเนื่องแม้จะมีการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง ซึ่งเร็วๆ นี้กรมฯ จะเปิดประมูลข้าวรายภูมิภาครอบต่อไปที่จังหวัดเชียงรายและนครสวรรค์ รวมถึงการเปิดประมูลข้าว 4.5 แสนตันในวันที่ 14 พ.ค. นี้

ก่อนหน้านี้ นายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.พาณิชย์ รักษาการนายกรัฐมนตรี ได้ระบุไว้ว่าไทยมีสต็อกข้าวคงเหลือตอนสิ้นโครงการรับจำนำประมาณ 19 ล้านตัน เป็นข้าวที่ขายไปแล้ว 6 ล้านตัน คงเหลือข้าวในสต็อกอีก 13 ล้านตัน และในจำนวนนี้เป็นปลายข้าวประมาณ 3.5 ล้านตัน เท่ากับว่าเหลือต้นข้าวเพียง 9.5 ล้านตันเท่านั้น หากขายหมดสต็อกข้าวของรัฐบาลก็แทบจะไม่เหลือ โดยจะมีการกันไว้เป็นสต็อกสำรองส่วนหนึ่ง

นายชูเกียรติ โอภาสวงศ์ นายกิตติมศักดิ์สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย กล่าวว่า ขณะนี้สถานการณ์ข้าวในตลาดโลกก็ไม่ได้มีความเคลื่อนไหวมากเพราะหลายประเทศได้ซื้อข้าวเอาไว้เยอะแล้ว ทำให้ไม่มีแรงกดดันที่จะต้องมาซื้ออีก และยังทราบดีว่ารัฐบาลไทยมีสต็อกข้าวเก็บไว้เยอะ ถึงอย่างไรก็ต้องระบายออกมาเพื่อนำเงินมาจ่ายให้ชาวนา ซึ่งเป็นแรงกดดันอีกทางของรัฐบาล

ส่วนการประมูลข้าวสารสต็อกรัฐบาลเป็นการทั่วไปในวันที่ 14 พ.ค. ปริมาณ 4.5 แสนตัน คาดว่าจะมีเอกชนเข้าร่วมเสนอราคาไม่มาก เนื่องจากขณะนี้ข้าวในตลาดมีปริมาณมาก เพราะผลผลิตข้าวเปลือกนาปรังทยอยออกสู่ตลาดและราคาไม่ได้สูงจนเกินไป โดยราคาข้าวสารขาว 5% อยู่ที่ กก.ละ 11-11.30 บาทเท่านั้น คาดว่าเอกชนที่จะเข้าไปร่วมประมูลอาจมีเสนอซื้อข้าวสต็อกในราคาต่ำกว่าตลาด จึงขึ้นอยู่กับรัฐว่าจะตัดสินใจเรื่องราคาตามที่เอกชนเสนอซื้อหรือไม่

ที่มา ASTVผู้จัดการออนไลน์

## ตีปี๊บต่างชาติเข้าคิวซื้อข้าว พาณิชยโอสต์อกเจ้าปัญหาท่าจะไม่พอขาย

นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า ขณะนี้ประเทศต่างๆ ติดต่อขอซื้อข้าวไทยเข้ามาอย่างต่อเนื่อง ทั้งที่เป็นลูกค้าเดิมและลูกค้าใหม่กว่า 10 ประเทศ ซึ่งมีทั้งประเทศในเอเชีย ตะวันออกกลาง และแอฟริกา หากสามารถเจรจาขายได้ทั้งหมด น่าจะระบายข้าวในสต็อกออกได้อีกไม่ต่ำกว่า 4-5 ล้านตัน ทำให้ข้าวในสต็อกเหลืออีกไม่มาก ทั้งนี้ การติดต่อขอซื้อดังกล่าว มีทั้งขายแบบรัฐบาลต่อรัฐบาล (จีทูจี) ขายให้กับโบรกเกอร์ต่างประเทศ และขายให้กับภาคเอกชน ซึ่งกรมฯมีหลักในการขายคือ จะขายในราคาตลาด และอาจให้ส่วนลดบ้างตามความเหมาะสม หากซื้อในปริมาณมาก แต่ยืนยันว่าจะไม่ขายในราคาต่ำๆ แน่นนอน เพราะจะฉุดให้ราคาข้าวในประเทศ ที่ขณะนี้กำลังปรับตัวสูงขึ้น ต้องลดลงไปด้วย

“กรมฯประเมินว่า แนวโน้มราคาข้าวกำลังปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพราะผลผลิตบางส่วนได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ไม่ว่าจะเป็นของไทยเอง หรือของคู่แข่ง หมายความว่า ปีนี้ปริมาณข้าวโลกจะลดลง ขณะที่ปริมาณข้าวในสต็อกรัฐบาลก็เหลือไม่มาก หลังจากที่ไม่มีโครงการรับจำนำ” นายสุรศักดิ์กล่าว

สำหรับแผนการระบายข้าวสต็อกรัฐบาลให้ได้เดือนละ 800,000-1 ล้านตันนั้น ยังคงดำเนินการอย่างต่อเนื่อง แม้จะมีการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง ซึ่งเร็วๆนี้ กรมฯจะเปิดประมูลข้าวในภูมิภาครอบต่อไปที่จังหวัดเชียงราย และนครสวรรค์ รวมถึงการเปิดประมูลข้าวเป็นการทั่วไปอีก 450,000 ตัน ในวันที่ 14 พ.ค.นี้

ทั้งนี้ ก่อนหน้านี้ นายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล รักษาการนายกรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรี และ รมว.พาณิชย์ ระบุว่า ไทยมีสต็อกข้าวคงเหลือตอนสิ้นโครงการรับจำนำประมาณ 19 ล้านตัน ในจำนวนนี้ขายไปแล้ว 6 ล้านตัน คงเหลืออีก 13 ล้านตัน ซึ่งในจำนวนนี้เป็นปลายข้าวประมาณ 3.5 ล้านตัน คงเหลือข้าวสาร (ตันข้าว) อีกเพียง 9.5 ล้านตันเท่านั้น หากสามารถเจรจาขายให้กับทุกประเทศตามปริมาณที่เสนอซื้อได้ จะทำให้ข้าวขายจนหมดสต็อก และเหลือไว้สำรองเพื่อความมั่นคงอีกเล็กน้อยเท่านั้น

ด้านนายชูเกียรติ โอภาสวงศ์ นายกิตติมศักดิ์สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย กล่าวว่า ขณะนี้สถานการณ์ข้าวในตลาดโลกไม่ได้มีความเคลื่อนไหวมาก เพราะหลายประเทศได้ซื้อข้าวไว้เยอะแล้ว ทำให้ไม่มีแรงกดดันที่จะต้องมาซื้ออีก และยังทราบดีว่ารัฐบาลไทยมีสต็อกข้าวจำนวนมาก และต้องเร่งระบายออกต่อเนื่อง เพื่อนำเงินมาจ่ายให้ชาวนา ซึ่งเป็นแรงกดดันอีกทางของรัฐบาล ส่วนการประมูลข้าวสารรัฐบาลวันที่ 14 พ.ค.นี้ ปริมาณ 450,000 ตัน คาดจะมีเอกชนเข้าร่วมเสนอราคาไม่มาก เพราะขณะนี้ข้าวในตลาดมีมาก และราคาไม่ได้สูงจนเกินไป โดยราคาข้าวสารขาว 5% อยู่ที่กิโลกรัม (กก.) ละ 11-11.30 บาท คาดว่าเอกชนที่จะเข้าร่วมประมูลอาจเสนอซื้อราคาต่ำกว่าตลาด

ผู้สื่อข่าวรายงานถึงกรณีมาเลเซียอยู่ระหว่างการเจรจาต่อรองราคาซื้อข้าวขาว 5% จากไทยปริมาณ 800,000 ตันว่า อาจมีความเป็นไปได้ที่มาเลเซียจะไม่ซื้อข้าวจากไทย หากไม่สามารถตกลงราคาตามที่มาเลเซียเสนอซื้อต่ำกว่าราคาตลาดตันละ 10 เหรียญสหรัฐฯ ขณะที่ไทยต้องการขายตามราคาตลาด

ที่มา ไทยรัฐออนไลน์

## FAO คาดหยุดจำนำข้าวส่งออกไทยพื้น

องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (เอฟเอโอ) รายงานคาดการณ์รายได้ 2 ปี ว่า ประเทศไทยจะสามารถฟื้นสถานะผู้ส่งออกข้าวขึ้นมาจากรั้งตำแหน่งผู้ส่งออกข้าวรายใหญ่อันดับ 2 ของโลกได้ในปี 2557 หลังยุติโครงการรับจำนำข้าว โดยเชื่อว่าไทยจะสามารถส่งออกข้าวได้ในถึง 8.7 ล้านตัน ตามหลังอินเดีย ซึ่งจะส่งออกข้าวได้ 9.5 ล้านตัน

ทั้งนี้ ไทยเสียตำแหน่งผู้ส่งออกข้าวรายใหญ่ของโลกไปเมื่อปี 2555 ภายหลัรัฐบาลไทยดำเนินนโยบายรับจำนำข้าว โดยตั้งราคาข้าวแก่ชาวนาสูงกว่าราคาตลาด จนทำให้รัฐบาลไทยต้องแบกรับภาระการเก็บสต็อกข้าวไว้ในคลังเป็นจำนวนมาก เช่นเดียวกับภาระหนี้ที่เพิ่มขึ้น จนเป็นชนวนปัญหาทางการเมือง ก่อนที่รัฐบาลจะยุติโครงการลงในเดือน ก.พ. แต่ก็ทำให้มีปริมาณข้าวไทยล้นทะลักเข้าสู่ตลาดโลกจำนวนมาก

อย่างไรก็ตาม ไทยส่งออกข้าวได้มากขึ้น แต่รายได้จากการขายข้าวกลับลดลง เป็นผลจากราคาข้าวบางพันธุ์ในตลาดโลกลดลง ซึ่งรายงานข้อมูลราคาข้าวของเอฟเอโอ เมื่อเดือน เม.ย.พบว่า ราคาข้าวโดยเฉลี่ยคงที่ แต่ราคาข้าวขาวไทย 100% เกรดบี กลับลดลงถึง 5.1% จากเดือนมี.ค. เพราะไทยแพ้การประมูลข้าว 8 แสนตันของฟิลิปปินส์ให้กับเวียดนาม

ขณะเดียวกัน เอฟเอโอ คาดว่า ปริมาณผลผลิตข้าวในภูมิภาคจะลดลงโดยเฉลี่ย 0.5% เมื่อเทียบกับปีก่อน เพราะปรากฏการณ์เอลนีโญ และแนวโน้มราคาข้าวที่ปรับตัวลดลงจนมีราคาไม่คุ้มทุน ทำให้ผลผลิตข้าวไทยในปีนี้จะลดลง 2%

นายนิพนธ์ พัวพงศกร นักวิชาการเกียรติคุณสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย กล่าวว่า โครงการรับจำนำข้าวจะเป็นบทเรียนให้พรรคการเมืองได้คำนึงให้รอบคอบในการออกนโยบายประชานิยมจนทำให้ประเทศเสียหายอย่างมาก

*ที่มา โพสต์ทูเดย์*

## **พาณิชย์เปิดประมูลขายข้าวรอบใหม่อีก 4.5 แสนตัน 14 พ.ค.นี้ พร้อมคุยคืนเงิน 2 หมื่นล. ต้นสัปดาห์หน้า**

นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กล่าวว่า ในช่วงกลางเดือนพฤษภาคมนี้จะนำคณะไปเจรจาขายข้าวในกลุ่มตลาดตะวันออกกลาง และตลาดแอฟริกา ซึ่งจะไป 2-3 ประเทศ โดยเฉพาะตลาดแอฟริกา ถือเป็นตลาดใหญ่และมีการนำเข้าข้าวจากไทยประมาณ 60% ของการส่งออกรวม หรือประมาณ 4 ล้านตัน โดยประเทศที่มีความสนใจข้าวไทยและนำเข้าและมีการสั่งซื้อแน่นอน เช่น ไนจีเรีย อิรัก และอีกหลายประเทศในกลุ่มแอฟริกา

นอกจากนี้ กรมการค้าต่างประเทศ จะเปิดประมูลขายข้าวในสต็อกรัฐบาลแบบประมูลทั่วไป อีกไม่น้อยกว่า 4 แสนตัน ซึ่งเป็นข้าวตามโครงการรับจำนำตั้งแต่ปี 2554/55 -2556/57 และข้าวส่วนใหญ่ที่จะเปิดประมูลจะเป็นข้าวสารเจ้า 5% ในช่วงกลางสัปดาห์หน้า ตามแผนงานการระบายข้าวทั่วไป กรมฯจะระบายข้าวเดือนละ 8 แสนถึง 1 ล้านตัน ตามที่ตั้งไว้

อย่างไรก็ตาม ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2557 ถือเป็นวันสถาปนาครบรอบ 72 ปี ของกรมการค้าต่างประเทศ ทางกรมฯตั้งใจจะคืนเงินงบประมาณที่ได้ยืมมาจากค่าข้าวให้กับเกษตรกรจำนวน 2 หมื่นล้านบาทให้กับทางกระทรวงการคลัง ภายในต้นสัปดาห์หน้า และถือว่าคืนก่อนกำหนดเวลาที่กำหนดไว้ภายในสิ้นเดือนพฤษภาคมนี้

"ขณะนี้ กรมฯได้ส่งเงินที่ได้จากการระบายสต็อกข้าวสารรัฐบาลคืนให้กับกระทรวงการคลังแล้วกว่า 1.5 หมื่นล้านบาท และภายในสัปดาห์หน้าคาดว่าจะส่งเงินคืนเพิ่มอีก 4,000-5,000 ล้านบาท ซึ่งจะครบตามจำนวน 2 หมื่นล้านบาท ที่ยืมมาจ่ายค่าข้าวให้กับชาวนาตาม หรือสามารถใช้เงินคืนได้ก่อนกำหนดที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ให้ส่งเงินคืนครบ 2 หมื่นล้านบาทภายในสิ้นเดือน พ.ค.นี้ หลังจากนั้น เงินที่ได้จากการระบายข้าวจะเร่งส่งให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เพื่อนำเงินมาจ่ายค่าข้าวชาวนาที่ยังค้างอยู่อีก 9 หมื่นล้านบาท ซึ่งจะพยายามหาเงินมาจ่ายคืนชาวนาให้ครบภายในสิ้นปีนี้หรือถึงต้นปีหน้า โดยประมาณการณ์จากการขายข้าวได้เงินเฉลี่ยเดือนละ 1 หมื่นล้านบาท" นายสุรศักดิ์กล่าว

ขณะนี้ได้มีนายหน้าตัวแทนขายข้าวของหลายประเทศ ทำหนังสือขอเจรจาซื้อข้าวกับรัฐบาลไทย เพราะรู้ว่าราคาข้าวไทยตอนนี้ราคาต่ำสุด และราคากำลังจะเพิ่มขึ้น เป็นผลมาจากภัยธรรมชาติที่กำลังเกิดขึ้นทั่วโลก ที่เป็นตัวแปรต่อราคาข้าวและปริมาณความต้องการซื้อขายข้าวโลกเพิ่มขึ้น ดังนั้น จึงเป็นโอกาสดีของข้าวไทย ที่จะขายข้าวในขณะนี้ ทำให้กรมการค้าต่างประเทศมั่นใจว่าปริมาณการส่งออกข้าวไทยในปี 2557 นี้ น่าจะส่งออกได้ไม่ต่ำกว่า 8-10 ล้านตัน

ส่วนความคืบหน้าเจรจาขายข้าวให้กับประเทศมาเลเซีย คาดว่าจะได้ข้อสรุปภายในสัปดาห์นี้ โดยขณะนี้ติดในเรื่องราคาซึ่งผู้ซื้อต้องการราคาต่ำ แต่ไทยยืนยันขายในราคาตลาด และปริมาณไม่น่าจะต่ำกว่า 6 แสนตัน

ส่วนกรณีที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือ ป.ป.ช. จะพิจารณา เกี่ยวกับโครงการรับจำนำข้าว ของนายกรัฐมนตรี ไม่ว่าจะ ผลจะออกมาเป็นอย่างไร เชื่อว่าการเดินทางขายข้าวแบบรัฐต่อรัฐ หรือ จีทูจี และการเปิดประมูลเป็นการทั่วไป ก็ยังคงเดินทางตามแผนที่กระทรวงพาณิชย์ดำเนินการไว้ และจะพยายามที่จะส่งออกข้าวในปีนี้ได้และให้กลับมาเป็นแชมป์ส่งออกข้าวอันดับ 1 ของโลก ในปริมาณเกือบ 10 ล้านตัน

ส่วนนายชูเกียรติ โอภาสวงศ์ นายกิตติมศักดิ์สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย กล่าวว่า ปัญหาทางการเมืองจากการตัดสินใจของศาลรัฐธรรมนูญในครั้งนี้ จะทำให้การจัดตั้งรัฐบาล เป็นไปได้ยากขึ้น และจะเห็นได้ว่า ขณะนี้ ปัญหาการเงินให้กับชาวนา กำลังถูกละเลย เพราะหากมีเพียงรัฐบาลรักษาการ ก็ไม่สามารถทำอะไรได้มาก โดยเฉพาะการกู้เงิน ซึ่งจะทำให้มีเพียงวิธีเดียว คือ การเร่งระบายข้าวออกมาเรื่อย ๆ จนเริ่มส่งผลกระทบต่อต้นทุนราคาข้าวในตลาดให้ลดลง โดยปัจจุบันราคาข้าวขาว ปรับลงเหลือเพียงตันละ 7,000 บาท ขณะที่ ราคาข้าวในตลาดของไทย แม้จะขยับใกล้เคียงคู่แข่ง แต่ผู้ซื้อก็ยังไม่กลับมาซื้อข้าวไทยเท่าที่ควร เนื่องจากเห็นว่า รัฐบาลไทย น่าจะระบายข้าวต่อเนื่อง ทำให้แนวโน้มราคาข้าวไทย น่าจะต่ำลงอีก

ส่วนแนวโน้มราคาข้าวในช่วงครึ่งปีหลังนั้น หากมีปัญหาจากภัยธรรมชาติตามที่หลายฝ่ายคาดการณ์ จะส่งผลกระทบต่อประเทศผู้ผลิตข้าวรายใหญ่ของโลกอย่างอินเดีย และจีนให้ผลผลิตน้อยลง น่าจะมีผลให้ราคาในตลาดโลกปรับตัวขึ้นได้ อย่างไรก็ตาม จากปัจจัยที่รัฐบาล เร่งระบายข้าวต่อเนื่อง และแนวโน้มความต้องการข้าวที่ยังมีมากในตลาดโลก ทำให้คาดว่า จนถึงสิ้นปีนี้ ไทยจะสามารถส่งออกข้าวได้ 8.5 ล้านตัน

กรมการค้าต่างประเทศจะเปิดประมูลข้าวสารสต็อกรัฐบาลแบบประมูลทั่วไปในวันที่ 14 พ.ค. ปริมาณ 4.5 แสนตัน แบ่งเป็นข้าวสารที่ได้จากโครงการรับจำนำข้าวเปลือกนาปี 2554/55 นาปี 2555 และโครงการรับจำนำข้าวเปลือก 2555/56 และ 2556/57 รวมปริมาณ 4.32 แสนตัน และข้าวสารเสื่อมสภาพและข้าวเปียกน้ำ ที่ได้จากโครงการรับจำนำข้าวปี 2549/50 โครงการรับจำนำข้าวนาปี 2554/55 นาปี 2555 และ 2555/56 รวมปริมาณ 1.7 หมื่นตัน

ที่มา ประชาชาติธุรกิจออนไลน์

## สดง.หวั่นเจ๊งเพิ่ม เสนอบอร์ดทกส. ทบทวนจำนำข้าว “ทนุศักดิ์”รับลูก

มีรายงานข่าวจาก กระทรวงการคลัง แจ้งว่า ในการคณะกรรมการ(บอร์ด)ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธ.ก.ส.) ที่มีนายทนุศักดิ์ เล็กอุทัย รักษาการ รมช.คลัง เป็นประธาน มีการประชุมเมื่อเร็ว ๆ นี้ ที่ประชุมได้รับทราบผล และทบทวนการตรวจสอบ โครงการรับจำนำข้าวเปลือกตามนโยบายรัฐบาลตามที่มีข้อเสนอแนะและความเห็นจากสถาบันองค์กรต่างๆ เพื่อให้การดำเนินโครงการช่วยเหลือหรือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และตรงกลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อเงินงบประมาณแผ่นดิน

นอกจากนี้ยังรับทราบผลตรวจสอบตามที่ สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน(สดง.) เสนอมา โดยเป็นการตรวจสอบโครงการตั้งแต่ปีการผลิต 2554/55 เป็นต้นมา ประกอบการศึกษาวิเคราะห์จากผลการตรวจสอบการดำเนินงานโครงการรับจำนำข้าวเปลือก ปีการผลิต 2548/49 และ 2549/50 และโครงการประกันรายได้เกษตรกรของปีการผลิต 2552/53 และ 2553/54 โดยสดง.มีข้อเสนอแนะให้ นายกรัฐมนตรี ในฐานะ ประธานกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ(กชช.)พิจารณาดำเนินการดังนี้

1. ทบทวน และ ยุติการดำเนินโครงการรับจำนำข้าวเปลือกในฤดูกาลต่อไป โดยอาจพิจารณาใช้มาตรการ หรือ แนวทางการช่วยเหลือในลักษณะอื่นแทน 2. พิจารณาจ่ายเงินจำนำตามโครงการให้แก่เกษตรกรที่ยังไม่ได้รับ



เงินจากโครงการให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนขั้นตอนการดำเนินงานที่ถูกต้องครบถ้วน รวมทั้งกำหนดมาตรการเยียวยาเพื่อบรรเทาผลกระทบ และความเสียหายให้แก่เกษตรกร

3. เร่งรัดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรายงานผลการดำเนินงานให้คณะกรรมการปิดบัญชีโครงการรับจำนำข้าวเปลือกตามนโยบายรัฐบาล เพื่อจัดทำรายงานปิดบัญชี และรายงานผลการดำเนินงานในทุกโครงการ ตั้งแต่ปีการผลิต 2547/48 เป็นต้นมา ส่งให้ สตง. ตรวจสอบ และเผยแพร่ให้สาธารณชนทราบโดยเร็ว

4. พิจารณาให้มีการบูรณาการแก้ไขปัญหาการผลิตข้าวอย่างเป็นระบบครบวงจร ภายใต้กิจกรรมการส่งเสริมสนับสนุนของหน่วยงานรัฐ การยกระดับมาตรฐานคุณภาพการผลิตสินค้าข้าวไทยให้เป็นสินค้าที่มีคุณภาพสูง และส่งเสริมการพัฒนาตลาด การวิจัยสร้างมูลค่าเพิ่มของสินค้าข้าว

**ที่มา หนังสือพิมพ์แนวหน้า**

## **พณ.ยันคืนเงินกลาง 2 หมื่นล. ครบก่อนกำหนด, เคลียร์หนี้ชาวนาหมดต้นปี 58**

นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า ขณะนี้ได้ส่งเงินจากการระบายข้าวสารในสต็อกรัฐบาลคืนให้กับกระทรวงการคลังแล้วกว่า 15,000 ล้านบาท และภายในสัปดาห์หน้าคาดว่าจะส่งเงินคืนเพิ่มอีก 4,000-5,000 ล้านบาท ซึ่งจะครบตามจำนวน 20,000 ล้านบาท ที่ยืมจากงบกลางมาจ่ายค่าข้าวให้กับชาวนา หรือสามารถใช้เงินคืนได้ก่อนกำหนดที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ให้ส่งเงินคืนภายในสิ้นเดือน พ.ค. นี้

"เงินที่ได้จากการระบายข้าว จะเร่งส่งให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เพื่อนำเงินมาจ่ายค่าข้าวชาวนาที่ยังค้างอยู่อีก 90,000 ล้านบาท ซึ่งจะพยายามหาเงินมาจ่ายคืนชาวนาให้ครบภายในสิ้นปีนี้หรือถึงต้นปีหน้า โดยประมาณการจากการขายข้าวได้เงินเฉลี่ยเดือนละ 10,000 ล้านบาท" นายสุรศักดิ์ กล่าว

สำหรับการระบายสต็อกข้าวสารรัฐบาลยังคงดำเนินการอย่างต่อเนื่องตามแผนงาน โดยในช่วงกลางเดือน พ.ค. นี้ จะนำคณะไปเจรจาขายข้าวในตลาดตะวันออกกลางและตลาดแอฟริกาใน 2-3 ประเทศ โดยเฉพาะตลาดแอฟริกา ซึ่งถือว่าเป็นตลาดใหญ่และนำเข้าข้าวจากไทยประมาณ 60% ของการส่งออกรวม หรือประมาณ 4 ล้านตัน นอกจากนี้ยังมีประเทศอื่นๆ เช่น อิรัก อิหร่าน ยังมีความสนใจซื้อข้าวไทยเพิ่มเติม

ขณะเดียวกันกรมฯ จะเปิดประมูลข้าวสารสต็อกรัฐบาลเป็นการทั่วไปในวันที่ 14 พ.ค. นี้ ปริมาณ 452,000 ตัน คาดว่า การส่งออกข้าวไทยปีนี้ จะได้ปริมาณ 9-10 ล้านตัน มูลค่า 5,000-5,300 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรือสูงกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้เดิมที่ 8.5 ล้านตัน

ส่วนผลการชี้มูลความผิดของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(ป.ป.ช.) กรณี น.ส. ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ไม่ยอมยุติโครงการรับจำนำข้าว ทั้งที่เกิดการทุจริตและสร้างความเสียหายให้กับประเทศนั้น นายสุรศักดิ์ กล่าวว่า ไม่ว่าจะผลการตัดสินจะออกมาอย่างไร กรมฯ จะเดินหน้าขายข้าวในสต็อกอย่างต่อเนื่องในทุกรูปแบบ ทั้งแบบรัฐต่อรัฐ(จีทูจี) การเปิดประมูลเป็นการทั่วไป และการเปิดให้ผู้ส่งออกที่มีคำสั่งซื้อจากต่างประเทศมาขอซื้อโดยตรง

**ที่มา สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)**

## **เกษตรกร-ตัวแทนเงินยก'ข้าวไทย' จี้แก้ปัญหา'หอมมะลิ'มาตรฐานห่วย**

นางจิราวรรณ แย้มประยูร รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังการหารือด้านการเกษตรร่วมกับคณะเจ้าหน้าที่บริหารระดับสูงขององค์การบริหารรัฐพืชแห่งรัฐ (State Administration of Grain:SAG) จากสาธารณรัฐประชาชนจีน พร้อมด้วยผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กรมการข้าว กรมวิชาการเกษตร สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร และสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ว่า มีการหารือถึงสถานการณ์ด้านการผลิตข้าวในไทย โดยอุปสงค์และอุปทานของข้าวในปี 2557 คาดว่า ผลผลิตจะมีปริมาณมากเกินความต้องการบริโภคภายในประเทศ โดยไทยจะผลิตข้าวได้ถึง 25.25 ล้านตันข้าวสาร ทางด้านอุปสงค์ของการบริโภคในปีนี้ คือ 9.27 ล้านตันข้าวสาร สำหรับการส่งออกข้าวในปีนี้จะเพิ่มขึ้นถึง 8 ล้านตันข้าวสาร

นอกจากนี้ จากข้อมูลขององค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) คาดการณ์ว่า ปี2557 ไทย จะส่งออกข้าวประมาณ 8.7 ล้านตัน ซึ่งสูงกว่าปี 2556 ถึง 2 ล้านตัน โดยจะขึ้นเป็นอันดับสองของโลกรองจากอินเดีย ทั้งนี้ FAO คาดว่า อุปสงค์ข้าวโลกจะเพิ่มขึ้นร้อยละ 5 โดยเฉพาะความต้องการข้าวของจีน ซึ่งคาดว่าจะมีการนำเข้าข้าว 3.3 ล้านตัน ส่วนฟิลิปปินส์และอินโดนีเซียคาดว่า จะนำเข้าข้าวถึง 1.2 และ 1.1 ล้านตัน ตามลำดับ

นางจिरารวรรณ กล่าวต่อไปว่า คณะเจ้าหน้าที่บริหารระดับสูงSAG ได้หยิบยกปัญหาข้าวหอมมะลิไทยมาหารือ โดยที่ผ่านมามีจีนได้นำเข้าข้าวหอมมะลิไทยเป็นจำนวนมาก เนื่องจากมีรสชาติที่อร่อย แต่ในระยะหลังผู้บริโภคของจีนได้หันมาบริโภคข้าวไทยที่มีความหอมหวานน้อยลง ซึ่งอาจเกิดจากการปลอมปนข้าวสาร ทั้งนี้ การส่งออกข้าวไทยไปตลาดจีนในปัจจุบันมี 2 รูปแบบ คือ 1.การส่งออกข้าวขาวหอมมะลิ ซึ่งข้าวขาวในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา มีราคาที่สูงขึ้น ในขณะที่ข้าวขาวของเวียดนามมีราคาถูกกว่า ทำให้จีนมีการนำเข้าข้าวไทยน้อยลง แต่มีการนำเข้าข้าวของเวียดนามเพิ่มมากขึ้น อย่างไรก็ตาม ในส่วนที่ไทยยังขยายการส่งออกเพิ่มขึ้น คือ ข้าวหอมมะลิคุณภาพสูงซึ่งแปรรูปมาจากไทย โดยมีตราสัญลักษณ์ C.C.I.C. ซึ่งเป็นการรับรองคุณภาพมาตรฐานข้าวที่เชื่อถือได้ 2.การส่งออกข้าวขาวหอมมะลิในลักษณะถุงขนาดใหญ่ และผู้ประกอบการของจีนนำไปรีแพ็คในจีน ซึ่งอาจเกิดการปลอมปนได้ อย่างไรก็ตาม กระทรวงเกษตรฯ ได้มีการเร่งดำเนินมาตรการแก้ไขปัญหาดังกล่าวควบคู่กับตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานพันธุ์ข้าวไทยอย่างต่อเนื่อง

สำหรับประเด็นการส่งเสริมความร่วมมือภายใต้กลไกของหุ้นส่วนนโยบายว่าด้วยความมั่นคงอาหารเอเปค ไทยพร้อมที่จะส่งผู้เชี่ยวชาญและแลกเปลี่ยนความรู้ร่วมกัน ซึ่งให้ความสำคัญในเรื่องการส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรม การปฏิรูปเศรษฐกิจและการเติบโตในปีนี้ พร้อมทั้งส่งเสริมความร่วมมือร่วมกับสมาชิกเอเปคอื่นๆ ตามขอบเขตที่ตกลงกันได้

ที่มา หนังสือพิมพ์แนวหน้า

## จีนติงคุณภาพหอมข้าวหอมมะลิไทย

นายคินิต ลิขิตวิทย์ วุฒิ รองเลขาธิการและรองโฆษกสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยว่า ตนได้หารือกับนาง ZENG LIYING รัฐมนตรีช่วยว่าองค์การบริหารธัญพืชแห่งรัฐ (STATE ADMINISTRATION OF GRAIN:SAG) สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยฝ่ายจีนได้หยิบยกปัญหาข้าวหอมมะลิไทยมาหารือ พร้อมแจ้งว่าที่ผ่านมามีจีนได้นำเข้าข้าวหอมมะลิไทยเป็นปริมาณมาก เนื่องจากมีกลิ่นหอมและรสชาติอร่อย แต่ในระยะหลังผู้บริโภคของจีน ได้หันมาบริโภคข้าวไทยและกลิ่นที่มีความหอมน้อยลง

กระทรวงเกษตรฯได้ยืนยันว่า กรมการข้าวได้มีการตรวจสอบพันธุ์กรรมข้าวหอมมะลิ เป็นพันธุ์ดั้งเดิมที่มีกลิ่นหอมเช่นเดิม

อย่างไรก็ตามการส่งออกไปจีนมี 2 รูปแบบ คือ การส่งออกข้าวขาวหอมมะลิบรรจุสำเร็จจากไทย มีตราสัญลักษณ์ C.C.I.C. ซึ่งเป็นการรับรองคุณภาพมาตรฐานข้าวและการปลอมปนที่เชื่อถือได้และอีกรูปแบบ คือ การส่งออกข้าวขาวหอมมะลิในลักษณะถุงขนาดใหญ่ และผู้ประกอบการของจีนนำไปบรรจุใหม่ในจีน ซึ่งอาจเกิดการปลอมปนได้ ซึ่งกระทรวงเกษตรฯได้เร่งดำเนินมาตรการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ควบคู่กับตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานพันธุ์ข้าวไทยอย่างต่อเนื่องแล้ว

สศก.ได้สนับสนุนให้ทางการจีนสร้างความร่วมมือในการนำเข้าสินค้าเกษตรคุณภาพดี จากองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่คัดสรรสินค้าเกษตรคุณภาพดี จากเกษตรกรมาจำหน่ายแก่ผู้บริโภค ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งจะช่วยให้จีนสามารถเชื่อมั่นในคุณภาพของสินค้าเกษตรจากไทยได้ หากมีความร่วมมืออย่างเป็นทางการระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของจีนและไทย

นายสมพร อิศวิลานนท์ นักวิชาการอาวุโสสถาบันคลังสมองของชาติ กล่าวว่า การที่จีนท้วงติงเกี่ยวกับรสชาติและความหอมของข้าวหอมมะลิไทย เป็นปัญหาสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อ การส่งออกข้าวในตลาดพรีเมียม โดยปัจจุบันไทยมีการส่งข้าวหอมมะลิไปขายยังประเทศจีนประมาณ 1 - 1.3 แสนตันต่อปี

รสชาติของข้าวหอมมะลิที่เปลี่ยนไปและกลิ่นที่หอมลดลงเกิดขึ้นจากหลายสาเหตุ โดยส่วนแรกเกิดจากการเพาะปลูกข้าวหอมมะลิที่เกษตรกรไทยในปัจจุบัน ไม่ได้ให้ความสำคัญกับการรักษาความพิเศษของข้าวหอมมะลิเอาไว้ โดยใช้ปุ๋ยเคมีเพิ่มขึ้นเพื่อเร่งผลผลิตทำให้สภาพธรรมชาติของพืชที่เป็นจุดเด่นหายไป การเก็บเกี่ยวด้วยรถเกี่ยวข้าวอาจได้เมล็ดข้าวที่ยังไม่สุกเต็มที่มาด้วยส่งผลให้มีการปะปนกัน

"การนำข้าวหอมมะลิที่ปลูกได้ดีในบางพื้นที่ของประเทศไทย เช่น บริเวณทุ่งกุลาร้องไห้ ที่มีความพิเศษของดินไปปลูกในพื้นที่ในเขตชลประทาน เป็นข้าวหอมจังหวัด ก็ทำให้ลักษณะพิเศษหมดไปด้วยเช่นกัน"

นอกจากนี้เกิดจากปัญหาการปลอมปนข้าวหอมมะลิไทยที่จำหน่ายในตลาดจีน ซึ่งเป็นปัญหาสำคัญที่บั่นทอนความสามารถในการแข่งขันข้าวหอมมะลิไทยในตลาดจีน เพราะทำลายความเชื่อมั่นของผู้บริโภคอย่างมาก

"พ่อค้าข้าวที่ต้องการทำกำไรจากการปลอมปนข้าวระหว่างข้าวหอมมะลิกับข้าวธรรมดาที่มีราคาถูกกว่า หรือเป็นการผสมข้าวหอมมะลิกับข้าวพันธุ์อื่น ๆ เพื่อต้นทุนที่ถูกกว่าและสามารถตัดราคาคู่แข่งได้ โดยปัจจุบันการตรวจสอบยังคงทำได้ยากเพราะจะต้องใช้วิธีการตรวจดีเอ็นเอของข้าว ซึ่งกระบวนการปลอมปนข้าวมีการทำทั้งพ่อค้าในประเทศและต่างประเทศ" นายสมพรกล่าว

หนังสือพิมพ์เวียดนามอีโคโนมิคไทมส์สรายงานว่าเวียดนามได้ปรับลดเป้าหมายการส่งออกข้าวสำหรับปี 2557 เหลือ 6.2 ล้านตัน จากก่อนหน้านี้คาดว่าจะส่งออกได้ 6.6 ล้านตัน หลังจากสมาคมอาหารระบุว่าจากต้นปีถึงเดือนพ.ค.สามารถส่งออกได้น้อยลง

ที่มา กรุงเทพธุรกิจออนไลน์

## **“กรมการข้าว” ลุยตีวงล้อมโรงสี ชูมาตรฐานคุ้มครองผู้บริโภค**

นายชาญพิทยา ฉิมพาลี อธิบดีกรมการข้าว เปิดเผยว่า กรมการข้าว ได้เปิดอบรมความรู้ให้แก่ผู้ประกอบการโรงสีข้าวในด้านวิธีการปฏิบัติที่ดี หรือจีเอ็มพี (GMP) ให้แก่เจ้าหน้าที่ของกรมการข้าว, ผู้ประกอบการโรงสีข้าว และสหกรณ์การเกษตรภาคเอกชน เพื่อให้สามารถไปพัฒนาโรงสี ให้ได้ใบรับรอง GMP ด้วยการควบคุมดูแล สถานที่ของโรงสี ฯลฯ ให้ปลอดภัยสำหรับผู้บริโภค เพราะปัจจุบันโรงสีข้าว มีอยู่ 38,412 แห่ง แต่บางแห่งขาดการควบคุมการผลิต ให้ถูกสุขลักษณะ เพื่อความปลอดภัยแก่ผู้บริโภค

“กรมการข้าวได้ส่งเสริมให้เกษตรกรผลิตข้าวอินทรีย์ และผลิตข้าว ที่ได้รับรองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (จีไอ) ให้ได้รับรองตามมาตรฐาน GMP ทำให้ขณะนี้ มีข้าวเปลือกที่ได้รับการรับรองการผลิตข้าวเปลือก GMP แล้ว 40,000 แปลง ข้าวอินทรีย์ที่ได้รับรอง GMP ระดับฟาร์ม 50,000 แปลง แต่ข้าวเปลือกคุณภาพดี เมื่อถูกนำไปสีแปรรูปในโรงสีที่ยังขาดสุขลักษณะที่ดี ทำให้ข้าวที่ผ่านการรับรอง แล้วด้อยคุณภาพลง หากโรงสีได้รับการปรับปรุงมาตรฐานการดำเนินงานก็จะเป็นการยกระดับสินค้าข้าวให้สูงขึ้น”

ที่มา ไทยรัฐออนไลน์

## **ป.ป.ช. พินัยลักษณ์ ผลิตจำหน่ายข้าว**

คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) มีมติเอกฉันท์ 7 ต่อ 0 ชี้มูลความผิดและเตรียมส่งเรื่องให้วุฒิสภาดำเนินการถอดถอน นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ออกจากตำแหน่ง หลังถูกร้องเรียนกล่าวหาทำผิดกฎหมาย ปลอมให้มีการทุจริตในโครงการรับจำนำข้าว

นายวิชา มหาคุณ กรรมการ ป.ป.ช. แถลงเมื่อวันที่ 8 พ.ค. ว่า คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติด้วยคะแนนเสียง 7 ต่อ 0 เสียง เห็นว่า นางสาวยิ่งลักษณ์ มีพฤติการณ์ขัดต่อบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ มาตรา 178 และส่อว่าขัดต่อบทบัญญัติกฎหมายตาม พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 มาตรา 11 (1) อันเป็นเป็นการถอดถอน

ออกจากตำแหน่งตามรัฐธรรมนูญมาตรา 270 โดยจะตัดแยกสำนวนถอดถอนส่งวุฒิสภาเพื่อให้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ต่อไป

ในส่วนคดีอาญานั้น มีมติให้ไต่สวนต่อไปจนกว่าจะสิ้นกระแสความ ทั้งนี้นางสาวยิ่งลักษณ์ ได้ยื่นพยานเพิ่มเติมอีก 6 ปาก ซึ่งเป็นพยานใหม่ที่ไม่ซ้ำกับคนเดิม ดังนั้นคณะกรรมการ ป.ป.ช.จะไม่ตัดพยานในคำร้องขอสำสับหลังสุดจำนวน 6 ปาก โดยจะพิจารณาในสำนวนคดีอาญาต่อไป

นายวิชา กล่าวว่ ในส่วนของการถอดถอน จะมีเรื่องของการห้ามไม่ให้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเป็นเวลา 5 ปี ส่วนกรณีที่มีข่าวแพร่สะพัดมาว่า ป.ป.ช. รับลูกมาเพื่อดำเนินการกับคณะรัฐมนตรีทั้งชุดนั้น ไม่เป็นความจริงแต่อย่างใด ขณะที่ นายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล รองนายกรัฐมนตรีและร.ม.ว.พาณิชย์ ปฏิบัติหน้าที่แทนนายกรัฐมนตรีนั้น เป็นเพียงพยานในคดีนี้ ไม่ได้เกี่ยวข้องกับสำนวนข้อกล่าวหา

"ยืนยันว่า ป.ป.ช.ตัดสินใจไปตามข้อเท็จจริง ไม่มีธง และไม่ได้รับลูกต่อจากการที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยให้ นายกษ พ้นสภาพการเป็นรัฐมนตรี" นายวิชา กล่าว

สำหรับคณะกรรมการ ป.ป.ช. ที่มีมติเพียง 7 เสียง เพราะว่า พล.ต.อ.สถาพร หลาวทอง กรรมการ ป.ป.ช. เคยตรวจสอบคดีทุจริตจำนำข้าวสมัยดำรงตำแหน่งเจ้ากระทรวง จึงมีส่วนได้ส่วนเสียในคดีดังกล่าว จึงถูกตัดออกไป ซึ่งปัจจุบันมีกรรมการ ป.ป.ช. 8 คน

ด้าน นายพิชิต ชื่นบาน ทิมกฎหมายพรรคเพื่อไทย กล่าวว่า ก่อนที่ ป.ป.ช. จะชี้มูลความผิดโครงการจำนำข้าว ทิมทนายนายกษ ได้ยื่นหนังสือขอให้ ป.ป.ช. ไต่สวนพยานเพิ่มอีก 6 ปาก เป็นพยานใหม่ทั้งหมด ไม่เกี่ยวกับพยานที่เคยขอให้สอบไปก่อนหน้านี้ เป็นข้าราชการประจำ 5 ปาก แต่เมื่อ ป.ป.ช. ไม่รับฟัง และลงมติชี้มูลความผิดนายกษ ในคดีถอดถอนแล้ว ทางนายกษ คงต้องเตรียมหลักฐานไปชี้แจงในชั้นวุฒิสภาต่อไป

ด้าน นายแพทย์วงศ์ เดชกจิกรม อดีต ส.ส. พิษณุโลก พรรคประชาธิปัตย์ กล่าวว่า รู้สึกพอใจกับมติ ป.ป.ช. ที่ใช้เวลาสอบเรื่องนี้ถึง 1 ปี 10 เดือน และเชื่อว่านางสาวยิ่งลักษณ์ คงไม่รอดในความผิดทางอาญาที่ ป.ป.ช. ต้องสอบ และสรุปเรื่องส่งให้ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง เพราะทั้งหมดเป็นข้อเท็จจริงเดียวกับที่ ป.ป.ช. มีมติชี้มูลความผิดไปแล้ว

"หากผลสอบพัวพันไปถึงใครในการขายข้าวแบบจุกูจีหรือรัฐต่อรัฐ เช่น บริษัทค้าข้าว ก็ต้องถูกให้มาชี้แจงข้อกล่าวหาด้วย และถ้านางสาวยิ่งลักษณ์ โดนข้อหาละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ ธรรมเนียมที่ร่วมลงมติก็ต้องถือว่าละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ด้วย ซึ่งขึ้นอยู่กับ ป.ป.ช. ว่า จะเอา ธรรมเนียมเข้าไปเกี่ยวข้องหรือไม่"

นายวิชัย ศรีประเสริฐ นายกกิตติมศักดิ์สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย ให้ความเห็นกรณีของ ป.ป.ช. ว่า ดีใจที่อย่างน้อยก็มีองค์กรอิสระที่เป็นเหมือนหน่วยงานรัฐ กล่าวตัดสินใจให้ประชาชนเห็นว่าบ้านเมืองยังมีชื่อมีแป และกล่าวออกมาบอกว่า สิ่งที่รัฐบาลทำ เป็นสิ่งที่ไม่ดี ไม่ถูกและได้บอกว่าโครงการรับจำนำข้าวได้สร้างความเสียหายให้กับประเทศถึง 3 แสนล้านบาท ซึ่งเป็นมูลค่าสูงเท่ากับรายได้จากการส่งออกข้าวที่ต้องใช้เวลาขายถึง 2 ปี

"ในประวัติศาสตร์ไม่เคยมีกรณีที่ชาวนาต้องลำบากอย่างมาก ต้องผูกคอตายและมีเสียชีวิตไปเป็นสิบ ๆ คน ซึ่งถือว่าเป็นความเสียหายที่รุนแรงที่สุด ที่มาจากความผิดพลาดในการบริหารประเทศ" นายวิชัย กล่าว

ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากนโยบายรับจำนำขนาดนี้ ชี้ให้เห็นว่ามีความผิดจริง ๆ ดังที่ ป.ป.ช. ได้มีมติออกฉันทออกมา ส่วนการดำเนินคดีอาญาเป็นเรื่องที่ ป.ป.ช. คงต้องไปสืบค้นหาหลักฐานที่แน่ชัด ในการดำเนินคดีอาญาที่ จะมีโทษรุนแรงขึ้น

อย่างไรก็ตาม ต่อจากนี้ไปคงไม่มีใครกล้าทำโครงการรับจำนำข้าวแบบนี้อีก เพราะว่าได้สร้างความเสียหายให้กับประเทศเป็นอย่างมาก ทั้งรายได้จากการส่งออกข้าวที่หายไป การเสียแชมป์ส่งออกหล่นมาเป็นอันดับ 3 ของโลก และที่รุนแรงที่สุดคือชาวนาที่ต้องเสียชีวิตไปจากนโยบายนี้

นายพรม บุญมาช่วย ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดสุพรรณบุรี กล่าวว่า จากสถานการณ์ทางการเมืองที่ไม่ มีนายกษ และไม่มีการรักษาการได้อีกต่อไป ในขณะที่โครงการรับจำนำข้าวยังมีปัญหา ดังนั้น ต้องใช้รัฐธรรมนูญ



มาตรา 7 เพื่อให้มีนายกรัฐมนตรีคนใหม่ ตั้ง ครม. และจัดหาเงินมาชำระหนี้ให้กับชาวนาต่อไป เนื่องจากชาวนาทนรอรัฐบาลชุดใหม่ ที่มาจากการเลือกตั้งเข้ามาแก้ปัญหาไม่ได้ มันเข้าไป

“การตัดสินใจของ ป.ป.ช. ครั้งนี้ จะว่าซ้ำเติมนายกรัฐมนตรีก็ได้ และควรจะซ้ำเติมยิ่งกว่านี้ เพราะทุกเรื่องที่น่าสงสัยยังลักษณะ ชินวัตร ทำไปนั้น ส่งผลกระทบ ผมว่าต่อไปควรจะฟ้องทั้งแพ่งทั้งอาญาด้วย เราไม่ได้กั่นแก้ง แต่เขาจัดหนักกับชาวนาจริงๆ” นายพรม กล่าว

ที่มา กรุงเทพธุรกิจออนไลน์

\*\*\*\*\*

## เวียดนาม

สถานการณ์ราคาข้าวของเวียดนามในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวสูงขึ้นหลังจากที่การเก็บเกี่ยวข้าวในฤดูการผลิตฤดูหนาวได้สิ้นสุดลงแล้ว ประกอบกับเวียดนามมีภาวะที่ต้องส่งมอบข้าวให้กับฟิลิปปินส์หลังจากที่เวียดนามประมูลได้ทั้งหมด 800,000 ตัน และความต้องการนำเข้าข้าวจากประเทศจีนที่ยังมีอย่างต่อเนื่อง จึงเป็นปัจจัยที่ช่วยพยุงราคาข้าวของเวียดนาม โดยข้าวขาว 5% ราคาอยู่ที่ 390-400 เหรียญสหรัฐต่อตัน เอฟโอบี เพิ่มขึ้นจากระดับ 385-395 เหรียญสหรัฐต่อตัน เมื่อสัปดาห์ก่อน ส่วนข้าวขาว 25% ราคาอยู่ที่ 370 เหรียญสหรัฐต่อตัน เอฟโอบี เพิ่มขึ้นจากระดับ 360-365 เหรียญสหรัฐต่อตัน เมื่อสัปดาห์ก่อน

สมาคมอาหารของเวียดนาม (The Vietnam Food Association; VFA) รายงานว่า การส่งออกข้าวช่วงวันที่ 1-8 พ.ค. 2557 มีจำนวน 67,079 ตัน มูลค่า 29.541 ล้านดอลลาร์ (FOB) โดยปริมาณลดลง 10.3% และมูลค่าลดลง 3.2% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2556 ที่ส่งออกได้ 74,769 ตัน มูลค่า 30.533 ล้านดอลลาร์ (FOB) สำหรับการส่งออกตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.-8 พ.ค. 2557 มีจำนวน 1.819 ล้านตัน มูลค่า 795.03 ล้านดอลลาร์โดยปริมาณลดลง 18.3% และมูลค่าลดลง 18.3% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2556 ที่ส่งออกได้ 2.226 ล้านตัน มูลค่า 972.951 ล้านดอลลาร์ (FOB)

สมาคมอาหารเวียดนาม (VFA) เปิดเผยว่าในเดือน เม.ย. ที่ผ่านมา เวียดนามส่งออกข้าวประมาณ 537,094 ตัน โดยในเดือน เม.ย. เวียดนามส่งออกข้าวไปยังประเทศจีนมากถึง 60%ของปริมาณส่งออกทั้งหมด ทำให้จีนกลายเป็นประเทศนำเข้าข้าวเวียดนามรายใหญ่สุดในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

ศูนย์ข้อมูลทางการค้าและอุตสาหกรรมเวียดนาม (Vietnam Industry and Trade Information Center; VITIC) ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงการค้าและอุตสาหกรรมเวียดนาม (the Ministry of Industry and Trade) รายงานโดยอ้าง สมาคมอาหารเวียดนามซึ่งได้คาดการณ์ว่าประเทศจีนจะยังคงเป็นผู้นำนำเข้าข้าวเวียดนามรายใหญ่ต่อไป เนื่องจากความต้องการนำเข้าข้าวที่เพิ่มมากขึ้น

ทั้งนี้ในเดือน เม.ย. ที่ผ่านมาเวียดนามส่งออกข้าวประมาณ 537,000 ตัน คิดเป็นมูลค่า 236.8 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยปริมาณการส่งออกข้าวในเดือน เม.ย. ลดลง 7.32% เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า และไม่เป็นไปตามเป้าที่ตั้งไว้ที่ 700,000 ตัน ทำให้ในช่วง 4 เดือนแรกของปี 2557 เวียดนามส่งออกข้าวได้ประมาณ 1.75 ล้านตัน คิดเป็นมูลค่า 765 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยปริมาณลดลง 18.49% และมูลค่าส่งออกลดลง 18.17% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา

สมาคมอาหารเวียดนามระบุว่า การส่งออกข้าวในเดือน เม.ย. ลดลง เนื่องจากเวียดนามสูญเสียตลาดแอฟริกาที่เป็นตลาดข้าวใหญ่อันดับ 2 ให้แก่ประเทศไทย ในขณะที่มาเลเซียได้สั่งซื้อข้าวไทยในปริมาณที่เพียงพอสำหรับทั้งปี ส่วนอินโดนีเซียยังไม่มีความต้องการนำเข้าข้าวในเวลานี้ ซึ่งประเทศที่กล่าวถึงนี้ ล้วนเป็นตลาดนำเข้าข้าวรายใหญ่ของเวียดนามในปี 2556

หนังสือพิมพ์ Local Tuoi Tre (the Youth) ของเวียดนามอ้างคำกล่าวของ นาย Pham Van Bay อุปนายกสมาคมอาหารเวียดนามว่า ประเทศไทยต้องการที่จะระบายสต็อกข้าว และราคาข้าวถูกกว่าเวียดนาม ทำให้เวียดนาม

ไม่สามารถสู้ข้าวไทยได้ โดยเฉพาะข้าวขาว ทั้งนี้การส่งออกข้าวของเวียดนามในขณะนี้ขึ้นอยู่กับตลาดจีนเท่านั้น เพราะตลาดอื่นๆเวียดนามแข่งขันไม่ได้

ในช่วงไตรมาสที่ 2 ของปี 2557 คาดว่าปริมาณส่งออกข้าวของเวียดนามจะอยู่ที่ประมาณ 1.8 ล้านตัน โดยทางการได้ปรับลดเป้าหมายปริมาณส่งออกข้าวในปี 2557 เหลือ 6.2 ล้านตัน จากเป้าหมายเดิมที่ตั้งไว้ก่อนหน้านี้ที่ 6.7-7 ล้านตัน (ไม่รวมปริมาณส่งออกตามแนวชายแดนที่ติดกับประเทศจีน)

ทางด้านกระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA) ได้ประมาณการณ์ว่าในปีนี้เป็นเวียดนามจะส่งออกข้าวได้ประมาณ 6.5 ล้านตัน ลดลง 3% เมื่อเทียบกับจำนวน 6.7 ล้านตันที่ส่งออกไปเมื่อปีที่ผ่านมา

ที่มา [Oryza.com](http://Oryza.com)

## ฟิลิปปินส์

สำนักงานสถิติการเกษตร (The Bureau of Agricultural Statistics BAS) รายงานว่า สต็อกข้าว ณ วันที่ 1 เม.ย. 2557 มีจำนวนประมาณ 2.18 ล้านตัน (เพียงพอสำหรับบริโภค 64 วัน) ลดลง 6% จากจำนวน 2.32 ล้านตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา แต่เพิ่มขึ้น 22% เมื่อเทียบกับจำนวน 1.78 ล้านตันในเดือน มี.ค. ที่ผ่านมา

ทั้งนี้ สต็อกในคลัง NFA (The National Food Authority) มีจำนวนประมาณ 520,000 ตัน ลดลงประมาณ 11% เมื่อเทียบกับจำนวน 580,000 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา (คิดเป็นสัดส่วน 23.8% ของสต็อกข้าวทั้งหมด และเพียงพอสำหรับการบริโภค 15 วัน) โดยเป็นข้าวที่นำเข้าประมาณ 85.5% โดยสต็อกข้าวของ NFA เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนประมาณ 13%

ขณะที่สต็อกในคลังของเอกชน (Commercial warehouses) มีจำนวนประมาณ 480,000 ตัน ลดลงประมาณ 29.4% เมื่อเทียบกับจำนวน 670,000 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา (คิดเป็นสัดส่วน 21.8% ของสต็อกข้าวทั้งหมด และเพียงพอสำหรับการบริโภค 14 วัน) ส่วนสต็อกในภาคครัวเรือน (household stocks) มีจำนวนประมาณ 1.19 ล้านตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 11% เมื่อเทียบกับจำนวน 1.07 ล้านตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา (คิดเป็นสัดส่วน 54.4% ของสต็อกข้าวทั้งหมด และเพียงพอสำหรับการบริโภค 35 วัน) โดยทั้งสต็อกข้าวในคลังของเอกชน และภาคครัวเรือนมีจำนวนเพิ่มขึ้น 26% และ 25% เมื่อเทียบกับเดือนก่อนตามลำดับ

ที่มา [Oryza.com](http://Oryza.com)

## อินเดีย

องค์การอาหารแห่งชาติ (the Food Corporation of India ; FCI) รายงานว่า การจัดหาข้าวในโครงการของรัฐบาลในปีการผลิต 2013/14 (2013-14 Kharif Marketing Season) ซึ่งเริ่มมาตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2556 มาจนถึงวันที่ 5 พ.ค. ที่ผ่านมา รัฐบาลสามารถจัดหาข้าวได้ประมาณ 26.71 ล้านตัน ลดลง 9% จากช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว โดยรัฐบาลตั้งเป้าหมายในการจัดหาข้าวในปีนีไว้ที่ 34.3 ล้านตัน เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากปีก่อนที่จัดหาได้ 34 ล้านตัน โดยแคว้นที่มีการจัดหาข้าวได้มากที่สุดคือ Punjab จัดหาข้าวได้แล้วประมาณ 8.11 ล้านตัน แคว้น Andhra Pradesh จัดหาข้าวได้แล้วประมาณ 4.42 ล้านตัน และแคว้น Chhattisgarh จัดหาข้าวได้แล้วประมาณ 4.3 ล้านตัน

ที่มา [Oryza.com](http://Oryza.com)

## อิรัก

กระทรวงการค้าของอิรัก (MINISTRY OF TRADE) ประกาศเปิดการประมูลซื้อข้าวจำนวนอย่างน้อย 30,000 ตัน โดยเป็นข้าวเมล็ดยาวจากประเทศอูรุกวัย บราซิล อาร์เจนตินา หรือเวียดนาม โดยเปิดรับข้อเสนอในวันที่ 1 มิ.ย. 2557 และข้อเสนอต้องมีผลไปจนถึงวันที่ 5 มิ.ย.ศกนี้

ที่มา [Oryza.com](http://Oryza.com)

## บราซิล

สถาบันภูมิศาสตร์และสถิติบราซิล (The Brazilian Institute of Geography and Statistics; IBGE) ได้ประมาณการณ์ว่าในปี 2014 นี้ บราซิลจะมีผลผลิตข้าวเปลือกประมาณ 12.66 ล้านตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 7.7% เมื่อเทียบกับจำนวน 11.76 ล้านตัน ในปีที่ผ่านมา โดยคาดว่าผลผลิตข้าวเฉลี่ยต่อพื้นที่จะอยู่ที่ประมาณ 848 กก.ต่อไร่ เพิ่มขึ้น 6% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ขณะที่คาดว่าพื้นที่เก็บเกี่ยวจะเพิ่มขึ้นประมาณ 2% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา

ทั้งนี้พื้นที่เพาะปลูกที่สำคัญคือเขต Rio Grande do Sul ซึ่งเพาะปลูกข้าวได้ประมาณ 68% ของผลผลิตทั้งประเทศ

เมื่อเดือนที่ผ่านมาบริษัทธัญพืชแห่งชาติ (Brazil's National Grains Supply Company; Conab) ได้ปรับผลการพยากรณ์ผลผลิตข้าวเปลือกในปีการผลิต 2013/14 เพิ่มขึ้น 1% จากการพยากรณ์ในครั้งก่อนเป็น 12.6 ล้านตัน และเพิ่มขึ้น 7% เมื่อเทียบกับจำนวน 11.82 ล้านตัน ในปี 2012/13

ทางด้านกระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA) ได้ประมาณการณ์ว่า ในปีการผลิต 2013/14 บราซิลจะมีผลผลิตข้าวประมาณ 8.6 ล้านตันข้าวสาร เพิ่มขึ้น 8% เมื่อเทียบกับจำนวน 8 ล้านตัน ในปี 2012/13 โดยคาดว่าจะมีการส่งออกข้าวประมาณ 950,000 ตัน เพิ่มขึ้น 13% เมื่อเทียบกับจำนวน 840,000 ตัน ในปี 2012/13

ที่มา [Oryza.com](http://Oryza.com)

## สหรัฐอเมริกา

ในช่วง 3 เดือนแรกของปี 2557 สหรัฐอเมริกานำเข้าข้าวจากทั่วโลกคิดเป็นมูลค่า 185.09 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา 10.19% โดยนำเข้าจากไทยเป็นอันดับหนึ่งมูลค่า 116.07 ล้านดอลลาร์สหรัฐ คิดเป็นสัดส่วนทางการตลาด 62.71% ซึ่งลดลงจากปีที่ผ่านมา 1.23% รองลงมาคืออินเดียมูลค่า 40.86 ล้านดอลลาร์สหรัฐ คิดเป็นสัดส่วนทางการตลาด 22.08% เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา 45.30% และปากีสถานเป็นลำดับที่สาม มูลค่า 10.09 ล้านดอลลาร์สหรัฐ คิดเป็นสัดส่วนทางการตลาด 5.45% เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา 108.3%

ที่มา สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ นครนิวยอร์ก